

CHỈ THỊ**về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016**

Chấp hành Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt những yêu cầu và nhiệm vụ sau đây:

1- Tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Hội đồng bầu cử, các cơ quan Trung ương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; trên cơ sở đó, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra một cách dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân ở địa phương.

2- Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, phát huy thật tốt dân chủ và bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật ứng cử làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Người được giới thiệu vào danh sách ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

3- Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn là chính, cần chú ý cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; bảo đảm số lượng đại biểu chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật; có tỷ lệ hợp lý đại biểu của các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các

nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân tiêu biểu thuộc các thành phần kinh tế. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

4- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện tốt quyền tự ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

5- Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

6- Chỉ đạo việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

7- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

8- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan chức năng có kế hoạch cụ thể để triển

khai thực hiện Chỉ thị này, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (*báo cáo*);
- Các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Văn Tí